



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณศาลาหน้าโรงพยาบาลบ้านนาเดิม

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณศาลาหน้าโรงพยาบาลบ้านนาเดิม โดยทำการก่อสร้างลาน คสล.ความกว้าง 12.20 เมตร ความยาว 31.50 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 384.30 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด ณ ชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ราคากลาง 224,000.00 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน และในสัญญาเดียวกัน (โครงการเดียว) กับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 112,000.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาล” เชื่อถือ
6. ผู้ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรับจ่าย หรือแสดงไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. ผู้ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินครั้งหนึ่งไม่เกินสามหมื่นบาทอาจจ่ายเป็นเงินสด

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 8 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. โดยพร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้ควบคุมงานจะนำไปดูสถานที่ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และถ้าผู้ที่จะเข้ายื่นซองสอบราคาไม่สามารถไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองจะมอบอำนาจโดยถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในวันเดียวกัน ในกรณี ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง เทศบาลฯ ถือว่าได้รับทราบรายละเอียดแล้ว

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. โดยวันที่ 25 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2557 ยื่น ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวันที่ 9 เมษายน 2557 ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันราชการ และกำหนดเปิดซอง ใบเสนอราคาในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.00 บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7735-9558 , 0-7735-9267 ต่อ 202 ในวันและเวลาราชการและประชาสัมพันธ์ทาง www.bannacity.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557



(นายธงชัย ว่องทรง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา